



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เผยโลกตะวันตกเริ่มสนใจศึกษาหลักพุทธธรรม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ตนได้ทำงานด้านการบริหารทางสังคมและสาธารณสุข และมีโอกาสร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง ทำให้เห็นว่าประเทศในซีกโลกตะวันตกกำลังหันมาสนใจและค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามากขึ้น เพราะฐานคิดทางตะวันตกเวลานี้กำลังเข้าสู่หนทางตีบตัน ไม่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคนี้ได้ เนื่องจากระบบการศึกษาของโลกซีกตะวันตก จะเน้นวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่ปัญหาและความวุ่นวายของสังคมโลกปัจจุบันไม่ได้แก้ปัญหาคด้วยวิทยาศาสตร์เพียงแนวทางเดียวเท่านั้น และขณะนี้ต่างชาติก็ได้ส่งนักคิด นักทฤษฎี มาเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อกลับไปย่อยหลักธรรมเข้าสู่ศาสตร์ทางการบริหาร กลยุทธ์การทำงาน รวมถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งขณะนี้นักคิดจากซีกโลกตะวันตกกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าใจหลักคิดทางพุทธธรรม เพราะเขาเชื่อว่าจะเป็นทางออกให้กับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า หากสังเกตให้ดีเวลาที่ผู้บริหารไปอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านการบริหาร และหลักคิดต่าง ๆ จะมาจากหลักพุทธธรรมเกือบทั้งสิ้น แต่เราอาจจะไม่คุ้นเคยและเข้าใจว่าเป็นแนวคิดจากตะวันตก ทั้งที่ความเป็นจริงเขาเอาหลักพุทธธรรมไปย่อยเพื่อให้คนเข้าถึงด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น

“วันนี้ประเทศตะวันตกกำลังสนใจศึกษาด้านพุทธธรรม แต่คนไทยจำนวนมากกลับมองว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องของคนแก่ คนใกล้ตาย ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะพุทธธรรมเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผมอยากให้คนไทยหันมาสนใจพุทธธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามากขึ้น และอยากเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เห็นคุณค่าหลักพุทธธรรมรวมกลุ่มกันจัดประชุมปฏิบัติการพุทธธรรม เพื่อทำหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น เรื่องการจัดการบริหารงานตามแนวพุทธธรรม และการพัฒนาคนตามหลักพุทธธรรม ต่อไป” รองอธิการบดีมศว กล่าว.